

รายงานสรุปการประชุมตามโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา :

สาธารณสุข ชีอัสตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

หลักการและเหตุผล

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล ในปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส เท่าที่ควร องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากเหตุผลด้านความโปร่งใส อาจกล่าวได้ว่าการทุจริต เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็น ประเด็นแรกๆ ที่ควรให้ความสำคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบต่อ อย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

เพื่อเป็นการวางรากฐานในการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง จึงจัดทำโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ชีอัสตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประยุต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต

เป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

กลวิธีดำเนินงาน

ใช้รูปแบบการบรรยาย/อภิปราย/สาธิตวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเพื่อการพิจารณาการอนุมัติใช้งบประมาณ
2. กำหนดวันอบรม จองห้องประชุมและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

3.แจ้งกำหนดการแก่กลุ่มเป้าหมาย

4.ดำเนินการจัดประชุมอบรมให้ความรู้โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา”หลักสูตรบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ”

5.ประเมินความรู้และเข้าใจผู้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2567

งบประมาณจัดการประชุมแบบไม่ใช้งบประมาณ

การประเมินผล

ผลผลิต

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทองมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และสามารถประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลลัพธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การประชุมในครั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และ การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต จากการประเมินประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรมได้ผลตามตารางข้างล่างนี้

หัวข้อ	คะแนน		
	สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย
1.การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	100	84	95.20
2.พอเพียงด้านทุจริตด้วยโมเดล STRONG	94	82	88.4

จากตารางจะเห็นว่า บุคลากรในสังกัดมีความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมสูง ซึ่งข้อมูลนี้เป็นฐานที่จะใช้ในการประเมินในเรื่องผลการดำเนินงาน ITA ว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อไป

นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ์

(นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายบุญเลิศ บุตรจันทร์)

สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง
ผู้ตรวจรายงาน/ผู้รับรองรายงานการประชุม